

Số: **2924** /LĐTBXH-KHTC  
V/v bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trình  
kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa  
(Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Khánh Hòa - giai đoạn 2)

Trả lời Tờ trình số 147/TTr-SLĐTBXH ngày 03/7/2015 của Chủ đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo quản lý chi phí của Dự án không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt, đề nghị Chủ đầu tư rà soát lại toàn bộ các gói thầu và các hợp đồng đang thực hiện để tính đủ chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và dự phòng trượt giá theo quy định cho các hợp đồng này đến khi dự án hoàn thành (trừ những khối lượng phát sinh và trượt giá đã được phép sử dụng). Theo đó, kinh phí còn lại của dự án phải đảm bảo đủ để thực hiện những gói thầu đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình nêu trên, các gói thầu trang thiết bị nội thất và các gói thầu còn lại của Dự án (Chủ đầu tư chưa báo cáo về các gói thầu này).

2. Trên cơ sở làm rõ các nội dung nêu trên, Chủ đầu tư xác định số lượng, danh mục, thông số kỹ thuật, đơn giá để lập dự toán các gói thầu thiết bị và các gói thầu còn lại; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Bộ thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ các gói thầu còn lại của dự án theo quy định (hồ sơ kèm theo Tờ trình nêu trên của Chủ đầu tư chưa có dự toán gói thầu). Đối với các gói thầu thiết bị phải tổ chức đấu thầu ngay trong năm 2015, đề nghị Chủ đầu tư thẩm định giá trước khi trình Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đề nghị Chủ đầu tư tổ chức hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ theo nội dung nêu trên và trình Bộ thẩm định, phê duyệt trước 15/8/2015 làm căn cứ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vụ KHTC, VT.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH**



09920121